
sþ. 29. Fyrirspurn [29. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um fé tannverndarsjóðs.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

Hvernig hefur fé tannverndarsjóðs verið varið á s.l. ári og hvernig verður því varið á
næsta ári?


